

Số: /BC-UBND

Phổ Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 275/PLĐT BXH, ngày 15/4/2024 của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. UBND phường Phổ Vinh báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Phổ Vinh là phường ven biển nằm cách trung tâm thị xã Đức Phổ khoảng 4 km về phía Đông, phía Nam giáp xã Phổ Khánh và Phổ Cường, phía Bắc giáp cửa biển Mỹ Á và phường Phổ Quang, phía Tây giáp phường Phổ Hòa và Phổ Minh, phía Đông giáp biển Đông; Phường có diện tích tự nhiên 1.552,24 ha. Có tuyến đường tránh quốc lộ 1A đi ngang qua; 03 trường (THCS, Tiểu học và Mầm non); 03 chùa; 01 HTXNN; 02 doanh nghiệp tư nhân và 01 điểm du lịch, dịch vụ bãi tắm Nam Phước. Dân số 9.549 khẩu/ 2.227 hộ. Địa dư hành chính chia thành 6 Tổ dân phố; nhân dân trong phường sống bằng nghề nông nghiệp chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ và một số ít làm biển; còn lại một số dân vào các tỉnh phía nam để làm ăn sinh sống.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, UBND phường đã chú trọng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới tại địa phương bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: công tác phối kết hợp giữa các ngành trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW có lúc chưa được thường xuyên, liên tục; giá cả thị trường biến động, tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, kinh tế và tâm lý của hội viên, phụ nữ và Nhân dân... Những hạn chế trên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Hội và công tác phụ nữ trong tình hình mới.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

UBND phường luôn thực hiện công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường về chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Hằng năm UBND phường chỉ đạo xây

dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm trên địa bàn phường; kế hoạch tổ chức triển khai phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn phường Phổ Vinh, đồng thời kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ theo Quyết định số 198/KH-UBND ngày 18/09/2023 của Chủ tịch UBND phường Phổ Vinh về việc kiện toàn Ban “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ” phường Phổ Vinh.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện

Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo kiện toàn thành viên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của phường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao kiến thức giới, thúc đẩy công tác bình đẳng giới; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với phụ nữ; đưa nội dung bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong các lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, y tế...; qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới; triển khai Nghị định 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua hình thức vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, từ nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Hoạt động tiết kiệm được Hội LHPN phường tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú để đầu tư phát triển kinh tế

Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ được Đảng ủy, UBND phường quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông trong cộng đồng về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019; tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2021 – 2025; triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được củng cố, bổ sung đầy đủ kịp thời và đã có nhiều cố gắng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng thành viên góp phần thực hiện đạt kết quả chương trình kế hoạch đề ra. Đồng thời có biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch chương trình đã đề ra; thường xuyên lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã mang lại một số kết quả nhất định. Đối với các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ đều nêu cao vai trò trách nhiệm của mình; căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, luôn chủ động tham mưu với các cấp chính quyền xây dựng chương trình kế hoạch hành động đạt hiệu quả.

2. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Trong thời gian qua Đảng uỷ, UBND phường thường xuyên quan tâm công tác của cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức quốc phòng, an ninh, hầu hết nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Song song với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chi hội cũng được quan tâm hơn, thông qua các lớp bồi dưỡng, các chị được tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nhờ đó, chất lượng cán bộ ở chi hội ngày càng được nâng lên, phát huy tốt hơn phẩm chất, năng lực trên các lĩnh vực công tác. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; đến nay, 100% cán bộ Hội LHPN phường đạt chuẩn chức danh theo quy định.

Xác định tầm quan trọng trong công tác xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tăng cường vận động hướng dẫn phụ nữ phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ không ngừng cố gắng nỗ lực tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực tuyên truyền những cách làm hay, gương điển hình của phụ nữ để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng mái ấm tình thương

Chỉ đạo Hội LHPN phường chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đi sâu vào các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội... Tổ chức lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương và của Hội. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi chuyên đề về tìm hiểu pháp luật liên quan đến chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, thực hành dinh dưỡng, hôn nhân gia đình, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đông đảo chị em hưởng ứng tham gia tích cực, đã thu hút hơn hội viên phụ nữ tham gia. Hội Phụ nữ phường duy trì sinh hoạt 01 mô hình, 02 câu lạc bộ với 255 thành viên, đặc biệt là 06 địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Những mô hình này đã hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, huy động được các thành viên gia đình tham gia; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi thành viên gia đình trong việc chăm lo xây dựng và duy trì mái ấm gia đình, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao kiến thức, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục phối hợp cùng các ban, ngành có liên quan làm tốt công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi có dấu hiệu bị bạo lực hoặc hòa giải các vụ mâu thuẫn gia đình, hàng xóm.

3. Công tác cán bộ nữ

Công tác cán bộ nữ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được chú trọng nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Đồng thời chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thường xuyên kiện toàn, bổ sung tổ chức bộ máy và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường theo đúng điều lệ Hội.

Đảng ủy, UBND phường thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em thông qua góp ý trực tiếp, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân với cán bộ, đoàn viên, hội viên, phụ nữ và Nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công tác phụ nữ, bình đẳng giới và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy ngày càng tốt hơn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Định kỳ hàng quý, cấp ủy duy trì tổ chức giao ban giữa cấp ủy với cơ quan khối dân vận, để lắng nghe ý kiến phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, qua đó Đảng ủy tiếp thu, ghi nhận những đề xuất kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời giải quyết; đồng thời quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đủ trình độ, khả năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từ đó tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội LHPN phường trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; vai trò của phụ nữ ngày càng được phát huy, phụ nữ tích cực tham gia trên các lĩnh vực công tác, có vị trí và giữ nhiều chức vụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể địa phương; vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ phường ngày càng được củng cố và phát

triển; phát huy tốt vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng với địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị có lúc chưa được thường xuyên; Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của phụ nữ có lúc, có nơi chưa được kịp thời; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân phường chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác thực hiện hoạt động giám sát, phản biện các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ có lúc chưa được thường xuyên; tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội chưa đạt chỉ tiêu. Hiệu quả hoạt động của mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở địa bàn khu dân cư đôi lúc chưa phát huy hiệu quả; chưa thực sự là chỗ dựa tin cậy khi xảy ra bạo lực gia đình.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Nội dung, hình thức triển khai sinh hoạt có đổi mới nhưng chưa thực sự thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia; đời sống của một bộ phận phụ nữ còn khó khăn nên dành nhiều thời gian cho việc làm kinh tế và chăm lo gia đình.

Một số hội viên, phụ nữ nhận thức còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động xã hội nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động ở địa bàn dân cư. Cán bộ chi hội thường xuyên thay đổi, chưa được tập huấn về kỹ năng hòa giải và phản biện xã hội.

3. Một số kinh nghiệm

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, người lao động; quan tâm và tạo mọi điều kiện nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức để phát huy vai trò, vị thế của mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; tăng thời lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương, Zalo nhóm, thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi hội đoàn thể tại địa bàn khu dân cư.

Quan tâm cử cán bộ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ về kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; sắp xếp, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới trong đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý theo từng giai đoạn.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP

Đảng ủy, UBND phường tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi, khắc phục những mặt còn hạn chế để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, thu hút hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, thực hiện hiệu quả quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng cao; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong các khâu công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm...

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo đảm cho Hội LHPN tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, UBND phường tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác hội Phụ nữ để có đủ kiến thức, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

5. Các ban, ngành, hội, đoàn thể các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện cơ chế, chính sách về phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

6. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ vào tổ chức, tham gia tốt các phong trào thi đua, yêu nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên. Chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Duy trì các mô hình, cách làm hiệu quả trong tập hợp và nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ, tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Phòng LĐTB&XH thị xã Đức Phổ;
- TT. Đảng ủy phường;
- TT. UBMTTQVN phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các Ban, ngành, hội, đoàn thể;
- Lưu VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tuấn